

ยาเสียตัว..อันตรายถึงชีวิต

นำเสนอเมื่อ : 2 เม.ย. 2552



เว็บไซต์แห่งหนึ่งอ้างว่าชายผลิตภัณฑ์ด้านเช็ชท์อยส์ วัตอันดับ สินค้าขายดีจากการที่มีลูกค้า สั่งซื้อสูงสุด ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดทานชายติดเกือบทุกอันดับ ยกเว้น “ยาเสียวสาว” ถึงแมราคาบนเว็บจะแพงลิบ แต่เหล่าบรรดามีฉฉีพียงคงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

“ยาเสียวสาว-ยาเสียวตัว” ไม่ใช่ชื่อใหม่ บรรดานักเที่ยวต่างรู้ดีและไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ขณะที่ปัจจุบันยาเหล่านี้ไม่ได้ใช้म्मเฉพาะ “สาวเล็ก-สาวใหญ่” เพียงอย่างเดียว แต่ “หนุ่มน้อย-หนุ่มใหญ่” ก็ยังคงตกเป็นเหยื่อหลายครั้งหลายครา ยิ่งไกลถึง ชาว ทยุดยวณักชดถกษ เทศกาลสงกรานต์ ผุคนต่างเขาไป “กินดื่ม” ตามสถานบันเทิงกันหนาแน่นมากขึ้น ยิ่งเป็นหอกจุดเสียงที่ควรจับตามอง

ไม่ต่างจากเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่ง (บ้านชาย) เคยเป็นทั้ง “ผู้กระทำและถูก กระทำ” เราได้คุยกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเรา

เอ (นามสมมุติ) เปิดเผยว่า ละแวกบ้านเป็นชุมชนแออัดซึ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเกเรรู้จักกันหมด จนตั้งกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่คอยช่วยเหลือกันและกัน ทำใหรู้จักแหล่งค้ายาอมมุสาวเป็นอย่างดี **โดยชื้อยา “โดมิคุม” หรือรู้จักในวงกรว่า “ไอ้คุม” ราคาเม็ดละ 100 บาท** เหยื่อส่วนใหญ่เพื่อน ๆ ที่อยู่โรงเรียนแนะนำใหรู้จัก ซึ่งพอเหยื่อตายใจก็จะชักชวนไปนั่งเล่นทองเพื่อนที่คอนข้างมีระดับ เช่น คอนโดย ที่มีเครื่องเสียงและเครื่องเล่นซีดี

ส่วนมากหลอกเหยื่อ มงในเวลากลางวัน โดยจะพากันโอดูเรียนมานั่งเล่นในห้องดังกล่าว พอหญิงสาวตายใจ เอะจะให้เพื่อนทำไปซื้อน้ำอัดลมมาเลี้ยง และลอบใส่ยาที่บดเตรียมไวแล้วในน้ำให้เหยื่อดื่ม, ไมก็อึดใจสาวน้อยที่คึกคักก็หลับไหลไม่รู้ตัว คนร้ายที่เป็นตัวต้งตัวดีทำการข่มขืนกระทำชำเราจนเป็นคนแรกหลังจากนั้นเพื่อนคนอื่นค่อย ๆ เรียงคิว

เอ ยอมรับว่า มีแฟนอยู่แล้วและมีเพศสัมพันธ์กันบ่อย แต่เหตุที่ทำให้ไปเนื่องจากเพื่อน ๆ ในกลุ่มยุยงและอารมณ์ชั่ววูบ

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นฝ่ายหญิงตื่นขึ้นอย่างสะลึมสะลือ ขณะที่คนร้ายต่างเตรียมอาวุธไว้ข่มขู่ไม่ให้เรอณาเหตุการณนี้ไปบอกใคร บอกว่า ทำมาแล้วหลายครั้งเด็กหญิงหลายคนก็ไม่ยอมบอกใครเพราะอับอาย และยังมีเด็กสาวบางส่วนที่นึกว่าการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ชาวฝ่ายหญิงโดน กระทำเพียงอย่างเดียว ฝ่าย ชายเองที่ขนาดโตสมญานามว่า **“เสือผู้หญิง”** ก็เคยโดนลอบคมมาแล้ว

หนุ่ม (นามสมมุติ) เปิดเผยว่า ก่อนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เคยค้าขายบ้างมาก่อน มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเที่ยวผับกับเพื่อนกอนนำยาไปส่งให้ลูกค้า ใดรู้จักกับหญิงสาวนางหนึ่งรูปร่างอวบอิมเชื่อเชิญให้เขาร่ำสุราอยู่ค่อนคิน หลังจากนั้นจึงพากันไปที่โรงแรม

ฝ่ายหญิงทำที่ขอตัวไปอาบน้ำชำระคราบโคล ขณะที่หนุ่มนอนรออยู่บนเตียง ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเธอก็ออกมาพร้อม กับผ้าขนหนูคลุมกายผืนเดียว หนุ่มสังเกตเห็นว่าพอออกมาหญิงสาวใช้ผ้าเช็ดหยดน้ำที่เกาะบนร่างเปลือยเปล่าเกือบทุกส่วนยกเว้นปทุมถันที่เธอมัดระวังใช้ผ้าเพียงซับ ๆ ใพอเป็นพีธี

แล้วหนุ่มก็ได้กระทำล่วงล้ำบนเนินอกอันอวบอิมของ หญิงสาว หนุ่มเล่าว่า รู้สึกผาดๆ ลิน แต่ไม่ทันใดคิดอะไรมากกว่านั้นเขาก็รู้สึกมีนหัวสลดลง ตื่นขึ้นมาอีกทีพร้อมกับร่างเปลือยเปล่า ไรเงาสาวเจ้า **“สวรรค์ล้มครืน”**

หนุ่มตรวจดูทรัพย์สินพบว่า เงินในกระเป๋าหายเกลี้ยง ขณะที่ยาบัลลอดีใหญ่ก็หายไปด้วย เขาคิดอะไรไม่ออกจึงไซโทรศัพทโรงแรมโทรฯ ไปบอกเพื่อนให้มารับ

นพ.พงศพันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ยามอมสาวที่คนร้ายนำมาใช้เป็นยานอนหลับที่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เมื่อซื้อตอมมี ใบสั่งแพทย์หรือบางชนิดไซ ในโรงพยาบาลอย่างเดียว

แต่การแพร่ระบาดของยาส่วนใหญ่ เกิดจากการลักลอบนำเข้าประเทศ เนื่องจากบางประเทศตัวยานอนหลับเหล่านี้ไม่ได้รับการควบคุมอย่างจริงจัง ยาส่วนใหญ่ที่คนร้ายใช้คือ “โดมิคุม” ออกฤทธิ์ต่อจุด ศูนย์กลางการหายใจบริเวณสมองทำให้คนไซรู้สึกผอนคลายและง่วงนอน แต่หากไซรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาชนิดอื่นที่ออกฤทธิ์เหมือนกันอาจทำให้ไซเสียชีวิตได้

“โดมิคุม” หากไซติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้ติดได้ เนื่องจาก เมื่อได้รับเข้าไปแล้ว จะรู้สึกมีความต้องการอีก หากไม่ได้รับอาจมีความรู้สึกนอนไม่หลับ แต่บางกรณีไซติดต่อกันนานทำให้ตื้อยานอนหลับ

ยาอีกตัวคือ อัลปราโซแลม มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อและทำให้เกิดอาการง่วงนอน, ไม่มีแรง สูญเสียความทรงจำหลังจากไซยา, โดยไซรู้สึกง่วงนอนเมือทานเขาไป 15 นาที ซึ่งมีฤทธิ์อยู่ 8-9 ชั่วโมง ยานี้ส่วนใหญ่ไซกับผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการคลุ้มคลั่งหมอมจะหยยาตัวนี้เพื่อผอนคลาย

ยาเหล่านี้เมื่อผสมกับน้ำไม่มีสีและรสทำให้ยากแก่การสังเกต ซึ่งเหล่ามีฉฉีพียงน่ายาผสมใส่กับน้ำเพื่อให้เหยื่อดื่ม ทางหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดคือ ไม่ควรเขาไปในที่ใดจอร์เพราะเป็นพื้นที่เสียงในการโดนมอมยามากที่สุด ขณะเดียวกันก็ไม่ควรดื่มน้ำจากคนแปลกหน้าหรือวางแก้วไวไกลตัว อาจทำให้คนร้ายแอบใส่ยาลงไปได้

ส่วนผู้ชายเองก็ตกเป็นเหยื่อของมีฉฉีพียงเช่นกัน โดยใช้หญิงสาวเป็นตัวล่อล่อ พอเมลอกก็แอบใส่ยาในเครื่องดื่ม หรือแต่มไวตามจุดสำคัญของ ร่างกายเพื่อล่อล่อให้ฝ่ายชายรับประทานเขาไป

สำหรับโทษของผู้ที่นำยาเหล่านี้ขายให้ผู้อื่นโดยไม่มีใบสั่งยามิโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

“บ้านใดก็ตามที่มีผู้ไซยาเหล่านี้อยู่ ควรเก็บไวให้พ้นมือเด็ก เพราะมีคนที่ไซบางรายมีหลานเห็นแล้วแอบเอาไปเล่น ผสมกับน้ำหวานให้เพื่อนดื่ม ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเพราะเป็นสารที่มีความร้ายแรง หากเด็กไม่มีภูมิทานทานพ้ออาจเสียชีวิต”

เมื่อรู้เช่นนี้การระแวงระวังที่ดีที่สุดคือ การไม่ประมาท...!!

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์